

# TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Thái Thụy, huyện Tiên Hải và huyện Quỳnh Phụ.

(khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các lực lượng xã hội và sự hưởng ứng, chung tay góp sức của nhân dân, cả nước đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Khu vực nông thôn nước ta có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, cùng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

9 năm qua, cả nước đã huy động được 2.418.471 tỷ đồng (tương đương khoảng 110 tỷ USD). Ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ trực tiếp cho chương trình 319.289 tỷ đồng (bình quân khoảng 35,9 tỷ đồng/xã), chiếm 13,2%, trong đó chủ yếu là ngân sách địa phương các cấp (chiếm 83%), ngân sách trung ương 54.300 tỷ đồng (chiếm 17%). Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2019 tăng 1,84 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

Đến tháng 10/2019, cả nước đã có 4.665 xã (52,4%) được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm (2010 - 2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Trong các xã được công nhận đạt chuẩn NTM có 87 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và 42 xã vùng bãi triều ngang ven biển, hải đảo. Bên cạnh đó, cả nước có 63 xã đạt chuẩn NTM nâng

cao và đã có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến nay đã có 8 tỉnh, thành phố có 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM là Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Cả nước có 109 đơn vị cấp huyện của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM...

Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người dân đô thị, tăng 2,78 lần (từ mức 12,8 triệu đồng/người năm 2010 lên mức 38,9 triệu đồng/người năm 2018); khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị giảm từ 2,1 lần năm 2010 xuống còn 1,8 lần năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm). Thời gian qua, hàng trăm hộ dân ở các tỉnh Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ninh... từ nguyện viết đơn xin thoát nghèo, thể hiện sự thay đổi về chất trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM thời gian qua. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thực sự là luồng gió mới, tích cực cho sự phát triển toàn diện của nông thôn. Diện mạo nông thôn đã thay đổi, xanh, sạch, đẹp hơn, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập như sự chỉ đạo chưa đồng bộ, quyết liệt ở một số nơi khiến bức tranh nông thôn ở một số địa phương chưa phát triển đồng đều; chênh lệch giữa các vùng, miền trong xây dựng NTM vẫn còn lộ rõ; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, đang là vấn đề được xã hội quan tâm; chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả sau đạt chuẩn còn hạn chế...

Để khắc phục những hạn chế trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương tập trung phát triển xây dựng nền nông nghiệp không được chủ quan lơ là, tự mãn với kết quả đã đạt được mà cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo để xây dựng NTM ngày một tốt hơn. Ngay sau hội nghị này, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM thời gian tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM".

\* Trước đó, chiều ngày 18/10, tại Quảng trường Nhà văn hóa trung tâm trung tâm 3/2, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra khai trương triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng NTM và Festival toàn quốc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tham gia triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng NTM và Festival toàn

quốc chương trình OCOP có 80 gian hàng của 63 tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các sản phẩm. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các ấn phẩm văn hóa, chiếu phim tài liệu và biểu diễn văn nghệ về chủ đề thành tựu 10 năm xây dựng NTM trên khắp cả nước.

Tham gia triển lãm, tỉnh Thái Bình có 1 gian hàng trưng bày các sản phẩm làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp có tinh truyền thống như: bia, nước ngọt Đại Việt, măm cày, đồng trùng hạ thảo Trường An, rượu đinh lăng, nước mắm Diêm Điền, bánh đa Quỳnh Côi, gạo Niêu vàng, khăn bông Hưng Hà, chàm bạc Đông Xâm, trà Thái Hưng, bánh cày, kẹo lạc làng Nguyễn, hàng thủ công mỹ nghệ Tiên Hải...

Việc tham gia triển lãm nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, lợi thế và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh; kết nối giao thương với các địa phương dự triển lãm và với các đối tác trên cả nước.

Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng NTM và Festival toàn quốc chương trình OCOP diễn ra trong hai ngày 18 - 19/10.

\* Tối ngày 18/10, tại Nhà văn hóa trung tâm 3/2, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ

Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định: Từ phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, điển hình trong lao động sản xuất, vận động gia đình, người thân hiến đất làm đường, góp công, góp sức xây dựng nông thôn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, rộng khắp trên cả nước, với sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Qua đó, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thực sự là luồng gió mới, tích cực cho sự phát triển toàn diện của nông thôn. Nhiều nơi, kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được xây dựng đồng bộ, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn... Điển hình là nhân dân xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tích cực tham gia hiến đất mở đường, xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp; xã Quảng Lập, huyện Đồn Dương, tỉnh Lâm Đồng với mô hình vùng chuyên canh nông sản đặc trưng; mô hình vận động toàn dân hiến đất gắn với đồn điền đổi thửa tạo nguồn lực xây dựng NTM ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thời gian tới các địa phương không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, phải luôn nâng cao nhận thức xây dựng

NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Bên cạnh đó, các điển hình tiên tiến, các cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, lan tỏa, đóng góp xứng đáng cho phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với phát triển NTM phồn vinh, văn minh và cải thiện hơn nữa đời sống người dân.

Thức hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2021 - 2025.

Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho hai tỉnh Đồng Nai và Nam Định. Đây là hai địa phương có 100% số xã, huyện đạt chuẩn NTM. Ngoài ra còn có 8 tỉnh, thành phố và nhiều bộ, ngành trung ương, địa phương được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cũng tại lễ tuyên dương, 13 tỉnh có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong xây dựng NTM, 93 huyện đạt chuẩn NTM được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trong đó, tỉnh Thái Bình có 3 huyện: Thái Thụy, Tiên Hải, Quỳnh Phụ được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; xã Thái Thuận (Thái Thụy) được nhận huân khen của Thủ tướng Chính phủ.

## TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

hàng quán trong hành lang bảo vệ đê; chất tải vật liệu, xây dựng công trình ngoài bãi sông, trong hành lang thoát lũ; xe quá tải chằng trên đê gây hư hỏng mặt đê, không đảm bảo an toàn cho công trình đê điều vẫn còn xảy ra và chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường thủy, ngăn cản dòng chảy trên hệ thống sông trực, kênh mương còn tiếp diễn phức tạp. Ở một số xã thuộc địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải còn hiện tượng sử dụng đất bãi triều không đúng mục đích, không đúng quy hoạch, ảnh hưởng bất lợi đến công tác quản lý, sử dụng đất đai và việc thu hồi, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình. Việc quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương chưa được quan tâm chỉ đạo, thực hiện dẫn đến tình trạng các công trình bị xuống cấp nghiêm trọng (nhất là các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng), ảnh hưởng đến chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và chất lượng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nghiêm túc chấn chỉnh những vi phạm, hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về quản lý giao thông trên các tuyến đê biển, đê sông; chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; quản lý bãi

đất theo quy định đối với các trường hợp cho thuê đất không đúng thời hạn, không đúng quy hoạch, không đúng thẩm quyền quy định. Ngăn chặn, chấm dứt ngay tình trạng các hộ dân tự ý cắm vây, dựng chòi để nhận đất.

- Khẩn trương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đối với cấp huyện. Thường xuyên kiểm tra việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương ban hành các quy chế, quy định, chế tài để quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình nông thôn mới, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

3- Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn quản lý; đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành chức năng của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện và xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có).

4- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh về quản lý giao thông trên các tuyến đê biển, đê sông; chống lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương cơ sở trong việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh.

- Tiếp tục dừng việc cho thuê đất bãi triều ngoài đê quốc gia; đồng thời, tổ chức việc thực hiện nghiêm túc việc thu hồi đất bãi do vi phạm đối với diện tích đất bãi nhân dân tự ý cắm vây, dựng chòi để khai thác ngao tự nhiên và các khu nuôi thủy sản tự phát; thu hồi

## Giải cầu lông công nhân viên chức lao động

Vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức giải cầu lông công nhân viên chức lao động năm 2019.

Tham dự giải có 124 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 9 nội dung: đôi nam

dưới 35 tuổi, đôi nam từ 36 - 40 tuổi, đôi nam từ 41 - 45 tuổi, đôi nam từ 46 - 50 tuổi, đôi nam trên 51 tuổi, đôi nữ dưới 40 tuổi, đôi nữ trên 41 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi và trên 41 tuổi.

Giải diễn ra trong hai ngày 18 - 19/10. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao

giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và giải cá nhân cho các vận động viên. Thông qua giải góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe trong công nhân viên chức lao động; tạo động lực để học tập, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất.

NGUYỄN CƯỜNG

## Ngày hội văn hóa thể thao MXP



Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), tại nhà máy MXP 8, huyện Đông Hưng, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP tổ chức ngày hội văn hóa thể thao năm 2019.

Tham dự ngày hội có gần 800 vận động viên được tuyển chọn từ hơn 16.000 cán bộ, người lao động ở 7 nhà máy trong toàn Công ty. Các vận động viên tham gia thi đấu và giao lưu với 6 nội dung: kéo co, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, cắm hoa nghệ thuật, nấu ăn.

KHÁC QUẢN

## Đối tượng dùng súng bắn chết người tại huyện Thái Thụy đã ra đầu thú

Sau gần 24 giờ gây án, đối tượng Nguyễn Văn Phú (tức Phú Vương), sinh năm 1993, tại thôn Chi Thiện, xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) dùng súng bắn đạn hoa cài bắn chết người xảy ra trên địa bàn huyện vào ngày 17/10 đã được Công an huyện Thái Thụy vận động ra đầu thú.

Theo báo cáo của Công an huyện Thái Thụy: khoảng 17 giờ 45 phút ngày 17/10, tại địa phận cổng Trà Linh, xã Thủy Liên xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm nhân viên do mâu thuẫn nợ nần từ trước. Trong lúc xảy ra xô xát đánh nhau, Nguyễn

Văn Phú đã dùng súng bắn đạn hoa cài bắn vào người anh Trần Văn Phú, sinh năm 1993, tại thôn Lê Thần Đoài, xã Thái An. Hậu quả khiến anh Trần Văn Phú bị thương và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Ngay sau nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân huyện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử

thi, tập trung điều tra truy bắt và vận động các đối tượng ra đầu thú. Đến 14 giờ 20 phút ngày 18/10, tức gần 24 giờ sau khi gây án, Công an huyện đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh vận động được Nguyễn Văn Phú và một số đối tượng liên quan ra đầu thú. Đồng thời, thu hồi vật chứng là khẩu súng mà đối tượng Nguyễn Văn Phú dùng để gây án. Hiện Công an huyện Thái Thụy đang tích cực phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN